



CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

Vietnamese American Community Association of Northern California (VACA)

Mailing Address 2899 Senter Rd # 140 San Jose CA 95111

Phone (408) 833-9707 ; Email banbaucu2020@gmail.com

BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

THÔNG BÁO SỐ 6

V/v Thẻ Lệ Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California (Nhiệm Kỳ 2021-2025)

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
Quý bậc trưởng thượng, quý thân hào nhân sĩ,
Quý Hội đoàn Tổ chức, quý đồng hương vùng Bắc California
Cùng các cơ quan truyền thông

Ban Bầu Cử (BBC) kính gửi đến quý vị những chi tiết liên quan đến cuộc bầu cử như sau

I- Ngày bầu cử

Được ấn định là Chủ Nhật 1-11-2020

II- Cử Tri:

Người Việt ty nạn cộng sản hiện đang sinh sống trong miền Bắc California.
Từ 18 tuổi trở lên.

III- Ứng Cử Viên:

Các liên danh tranh cử vào Ban Chấp Hành:

-Liên Danh Đoàn Kết-Xây Dựng-Danh Dự do ông Sam Hồ là Thụ Ủy

-Liên Danh An Cư Lạc Nghiệp do ông Giang viễn Tân là Thụ Ủy

Các đơn danh tranh cử vào Ban Giám Sát:

-Đơn Danh Đồng Tâm với Bs Jennifer Hồng Trần

-Đơn Danh Rạng Đông với ông Quốc Việt

-Đơn Danh Tự Do với ông Harrison Phạm

IV- Tranh Cử:

Các ứng cử viên chính thức bắt đầu tranh cử từ lúc phổ biến Thông Báo này đến khi chấm dứt lúc 5 giờ chiều ngày 1-11-2020

BBC đã dán một số bích chương nơi các cơ sở thương mại.

Khi tình hình cho phép, BBC sẽ cố gắng tổ chức những buổi gặp gỡ cử tri hoặc tranh luận debate cho các ứng cử viên.

V- Phương Thức Bầu Cử

1- Bầu bằng thư:

BBC sẽ phổ biến mẫu phiếu bầu qua các phương tiện truyền thông như báo Calitoday, báo Thăng Mõ trang mạng Việt Vùng Vịnh và các diễn đàn internet. Quý cử tri có thể cắt mẫu phiếu bầu từ báo, download từ trên Net, copy hoặc viết lại trên giấy và điền đầy đủ những chi tiết

cần thiết rồi bỏ vào phong bì dán tem và gửi lại cho **BAN BẦU CỬ** ở địa chỉ:

Louis Tran, MD

P.O. Box 21368

San Jose, CA 95151

Ngày chót để nhận phiếu bầu bằng thư là 20 tháng 10 năm 2020 theo con dấu Bru Điện.

2- Quý thành viên các hội đoàn có thể đưa hoặc gửi phiếu bầu đến Hội Trưởng của mình nhờ chuyển cho BBC.

3- Ngày 1-11-2020 các tình nguyện viên sẽ đặt bàn ở một số địa điểm có đông người Việt như các cơ sở tôn giáo, các cơ sở thương mại từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều để đồng hương có thể trực tiếp tham gia bầu cử cộng đồng. Chúng tôi sẽ loan báo địa điểm qua các phương tiện truyền thông vào một tuần trước ngày bầu cử.

VI- Kiểm Phiếu

Ngày 1-11-2020 các thùng phiếu được tập trung về địa điểm kiểm phiếu sẽ được BBC phổ biến. Lúc 6 giờ 30 chiều bắt đầu kiểm trước sự chứng kiến của các ứng cử viên và cơ quan truyền thông.

VII- Loan báo kết quả

Sau khi kiểm hết phiếu sẽ loan báo kết quả tạm thời.

VIII- Khiếu Nại

Các ứng cử viên sẽ có 2 tuần lễ để khiếu nại với BBC về những sai sót nếu có.

IX- Kết Quả Chính Thức

Sau khi giải quyết những khiếu nại, kết quả chính thức sẽ được Ban Bầu Cử loan báo qua các phương tiện truyền thông.

Ban Bầu Cử chấm dứt nhiệm vụ từ đây.

Tuy nhiên nếu có lời yêu cầu chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng về việc tổ chức Lễ Ra Mắt Tân Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc BBC qua số điện thoại :

(408) 227-8069 (BS Luyện);(408) 833-9707 (Th Tá Nghiệp)

Chúng tôi tha thiết mong được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của quý đồng hương trong cuộc bầu cử này. Xin cảm ơn sự cộng tác của các hội đoàn và sự yểm trợ quý báu của các cơ quan truyền thông cho cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng được thành công mỹ mãn.

Trân Trọng

San Jose, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Thay mặt Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

